

## การประชุมแก้ไขร่าง

### พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

● นำเสนอเมื่อ 12 ก.ค. 2559

กระทรวงศึกษาธิการ - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมหารือกับเลขาธิการ ก.ค.ศ. และนิติกรจากองค์กรหลัก เพื่อพิจารณาแก้ไข (ร่าง) พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งกฎหมายลูกประกอบ พ.ร.บ.ดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค และให้ส่วนกลางสามารถจัดสอบบรรจุครูผู้ช่วยได้ พร้อมทั้งพิจารณาจัดตั้ง อ.ก.ค.ศ. สพฐ. เพื่อการบริหารงานบุคคลและพิจารณาดำเนินการทางวินัย

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2559 ณ ห้อง MOC : พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมเพื่อเสนอแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีนายโยธิน มุลกำปิล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นางรัตนา ศรีเหรัญ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา, นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) และตัวแทนนิติกรจากองค์กรหลัก เข้าร่วมประชุม

รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมได้หารือประเด็นข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา **เกี่ยวกับการปรับร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา** ให้สอดคล้องกับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 10/2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค และ 11/2559 เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เพื่อให้การบริหารสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะประเด็นการโอนอำนาจจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา มาเป็นอำนาจของคณะกรรมการการศึกษาจังหวัด (กศจ.) โดยจะมีการร่างกฎหมายลูกไปพร้อมกัน เพื่อให้สามารถประกาศใช้ได้ทันทีภายหลัง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวมีผลบังคับใช้ อีกทั้งการเสนอร่าง พ.ร.บ. ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณานั้น จะต้องแนบไปด้วยว่ามีกฎหมายลูกที่ฉบับ

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้หารือกรณีการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ซึ่งรายละเอียดใน พ.ร.บ. ฉบับใหม่ จะระบุชัดเจนว่า ให้สามารถจัดสอบที่ส่วนกลางได้ โดยให้ กศจ. หรือสำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นผู้กำหนด กล่าวคือในอนาคตเมื่อส่วนกลางมีความพร้อมก็สามารถดำเนินการเปิดสอบได้ โดยไม่ขัดต่อกฎหมายหรือไม่จำเป็นต้องแก้กฎหมายใหม่

ที่ประชุมได้พิจารณาหารือถึงแนวทางการจัดตั้งคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ.ก.ค.ศ. สพฐ.) โดยมอบให้สำนักงาน ก.ค.ศ. ไปพิจารณา

เนื่องจากที่ผ่านมาพบปัญหาเรื่องการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ.จำนวนมาก จึงต้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
เนื่องจากการดำเนินการบางเรื่อง เช่น การพิจารณาเรื่องวินัยและการลงโทษบางเรื่องสามารถดำเนินการให้สิ้นสุดที่ อ.ก.ค.ศ. สพฐ. ได้โดยไม่ต้องส่งเรื่องมาที่สำนักงาน ก.ค.ศ. หรือการแต่งตั้งข้าราชการครูฯ ให้ได้รับวิทยฐานะเชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ ซึ่งแต่เดิมต้องส่งให้ ก.ค.ศ. เป็นผู้พิจารณาอนุมัตินั้น ก็จะสิ้นสุดที่ อ.ก.ค.ศ. สพฐ. โดยสำนักงาน ก.ค.ศ.  
จะทำหน้าที่เพียงเป็นผู้กำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงานและดูแลหลักเกณฑ์ในภาพรวม อาทิ การบรรจุแต่งตั้งและการสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นต้น

อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

บัลลังก์ โรหิตเสถียร

สรุป/รายงาน

ยุทธพงศ์ เลือกกลิ่นดี : ถ่ายภาพ

11/7/2559

ขอที่มานี้เนื้อหา และอ่านเพิ่มเติมได้ที่ [กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 11 กรกฎาคม 2559](#)